

ชื่อ - สกุล	เลขที่ภาษี รพ. 099 4000483 741	ตำแหน่ง	ระดับ
นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร	ข้าราชการ	นายแพทย์	เชี่ยวชาญ
นายวิศิษฐ์ สมนปี	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
น.ส.น้ำทิพย์ ผู้ภักดี	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
น.ส.สุภาณี ปัทมโยอิน	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
นายทศพร สุนิมิตไพรวิน	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิว วรรณอินันต์	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการ
นางจรรจรุวรรณ บัวอุไร	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการ
นางสาวปรีชญ์ฉวี ฤทธิรงค์	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการ
นายสุรพันธ์ ยอดเกตุ	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการ
นายภูวฤทธิ์ พรหมนิม	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการ
น.ส.โสภาวดี ทุมฤทธิ	ข้าราชการ	นายแพทย์	ชำนาญการ
นายสุกเสกข์ เงินทอง	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นายภาณุเดช นกอินทร์	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.สุกัญชา เลือจอย	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นายยุทธศาสตร์ สุทธิรินทร์	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นายสถาปิตย์ บุญเป็ง	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.อภิชาญา พลบุญ	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.ศกลรัตน์ มั่นศาสตร์	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.ประจวบ น้อยวงษ์	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.ศศิทิพย์ เล่าหัดหงษ์สุริ	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.อัมพร อินทะรังษี	ข้าราชการ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางเอกมล วิฑูรอนันต์	ข้าราชการ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
นายนิตินาท จิตตะวิกุล	ข้าราชการ	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
นางสุภาพร แก้วสมนึก	ข้าราชการ	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
น.ส.รุ่งระวี อวาร์	ข้าราชการ	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
นายณัฐวรรธน์ พลเทิม	ข้าราชการ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
น.ส.ไพบยา วิสุทธีรังษีอุไร	ข้าราชการ	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
น.ส.สมาธิตา บุญส่ง	ข้าราชการ	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
น.ส.ชลลดา หล่อทิเชียร	ข้าราชการ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.ธวัลพร ณ ลำปาง	ข้าราชการ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.สกวเดือน ณ เชียงใหม่	ข้าราชการ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
นางเบญญาภา ทิรวาจิร	ข้าราชการ	จพ.ทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
นางจันทร์รุ่ง ขอสุข	ข้าราชการ	จพ.ทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
น.ส.บุญนุช สุทธิวุฒิ	ข้าราชการ	จพ.ทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
นางเพ็ญรัตน์ ลิ้มปะพันธุ์	ข้าราชการ	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ
นายดำรงศักดิ์ อินทะวงษ์	ข้าราชการ	เภสัชกร	ชำนาญการ
น.ส.รวีวรรณ นิคม	ข้าราชการ	เภสัชกร	ชำนาญการ
น.ส.สายฝน พุดจาด	ข้าราชการ	เภสัชกร	ชำนาญการ
นายกฤษณ์ แก้วสมนึก	ข้าราชการ	เภสัชกร	ชำนาญการ
นางรติพร ญบล	ข้าราชการ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
น.ส.ชนกนันท์ ดันติไวยพันธ์	ข้าราชการ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นายกฤษณา จอมประเสริฐ	ข้าราชการ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
น.ส.สุทัตตา สว่างวงศ์	ข้าราชการ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
น.ส.ศุภรัตน์ สนิทอินทร์	ข้าราชการ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางสาวอรกานต์ อินผูก	พนักงานราชการ	เภสัชกร	
น.ส.ศันมพร คิมภีรพจน์	ข้าราชการ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
น.ส.ศุภนันท์ ชัยยูวิวัฒน์	ข้าราชการ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
นางณัฐนรี คงเมือง (เข็มทอง)	ข้าราชการ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
นายเทียนชัย สวนรุน	ข้าราชการ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
น.ส.สุทธิดา ศรศักดิ์	ข้าราชการ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน

นายสุรสิทธิ์ ช่วนสี	ข้าราชการ	นักรังสีการแพทย์	ชำนาญการ
นางณัฐมน อินตะอุ้นวงศ์	ข้าราชการ	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน
น.ส.เกศินี อุประวธรรณา	ข้าราชการ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
นางพัชรีญา เต็มศิริบุญกุล	ข้าราชการ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.ชนบพันธ์ พิสุทธิรัตนากรณี	ข้าราชการ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
น.ส.อรอุมา อยู่บุญ	ข้าราชการ	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติงาน
นางนุชจริย ปะกังสำญ	ข้าราชการ	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติงาน
นางสาวอารยา คำรุ่ง	ข้าราชการ	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
นายวิชัย ใจคุ้ม	ข้าราชการ	จพ.ธุรการ	ชำนาญงาน
นายประทีป สนิทอินทร์	ข้าราชการ	จพ.การเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
นายมนตรี เชื้อผู้ดี	ข้าราชการ	จพ.การเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
นางวาสนา เชื้อนแก้ว	ข้าราชการ	จพ.การเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
นายสิงห์ทอง ใจนวล	ข้าราชการ	นายช่างเทคนิค	ชำนาญงาน
นางโชติรส ตีเยี่ยม	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสิริกัร หิมนัดดา	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางชูทิพย์ จาคศรี	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.มาลินี จิตรนิม	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสุนทร โพธิ์ทุม	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางแสงจันทร์ เดชพงษ์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางธีรสุดา โกศัย	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.ภัคสรณ์มณี คงคา	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางนาจีรัตน์ ธรรมราช	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางกาญจนา อริยจินดา	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.สมทรง หันนาค	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.วิมลศิริ สุขเจริญ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายธีรพล หล่อประดิษฐ์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
น.ส.ดวงทิพย์ ชันแก้ว	ข้าราชการ	จพ.สาธารณสุข	ชำนาญงาน
น.ส.นงลักษณ์ สงวนทรัพย์	ข้าราชการ	จพ.สาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
น.ส.ปาริชาติ สมศรี	ข้าราชการ	จพ.สาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
นางกาญจนา สนิทอินทร์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.พัฒนาพิศา เดชกุล	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางนภาพร ยี่มนรินทร์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.กาญจนา ศิลา	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.สุณิสา สังข์คุ้ม	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายภูวดล ยาค่า	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.สุกัญญา ขวัญหวัง	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ รักรัมย์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวอ้นชนก พระเทพ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
น.ส.ศุภหทัย โดเพชร	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางเบญจรี ใจนวล	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางนภาพรรมณ์ เทพหินลัท	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางปวีณา หิมวันต์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.จันทร์จิรา แซ่อึ้ง	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.สุวิมล วงศ์เกตุ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.ปาริฉัตร คงมา	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
น.ส.จุรี สุขเขียว	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
น.ส.มาลินี เอี่ยมสำอางค์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวปาริฉรีย์ เบาบาง	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
น.ส.ยุคนธร อ้นเล่ห์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางธัญญ์นลินี วราอิทธิพัฒน์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางปราณี คำด้อย	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางบัวพลอย พรหมแจ้ง	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางอรุณี สิงห์กว้าง	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

นางพิมพ์ใจ ทรัพย์เทพ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวอรุณ จ่าบุญ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางวิไล ค่วนเดิน	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางธัญญ์ธีรา คำปวน	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
น.ส.ริยมศิริ เมื่องพุ่ม	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางลักขณา จันทะโคตร	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสุนิสา สีแก้ว	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.ณัฏฐา สุขเนตร	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวนันทชา จันทร์เชื้อ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
น.ส.พรทิพย์ วัฒนะมาศสกุล	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางพัชรี เทศภักดี	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางปริศนา แหม่มหลัก	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางอัจฉรา คุณาวรรณ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางวีณา ศรีปา	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางประภาพร ยาค่า	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.จินตนารัตน์ ทองเหลือง	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาววารารณณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
น.ส.ณัฏฐา ชูเชิด	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางจันทร์เพ็ญ ทองรัตน์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ อรัญญาเกษมสุข	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.สุนิสา สีเวียง	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.ลักขณา ไตพันธ์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.วรรณรัตน์ สุวรรณรัตน์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.ปวีณา ชมกลิ่น	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.นงนุช เรืองฤทธิ์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางจิราวัลย์ กระเซ็น	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางนิภา แสงทอง	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางดวงดาว ฐิติรัมย์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.เกศชนก สุริยา	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
น.ส.หนึ่งฤทัย พันคน	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางปริญญาพรรณ ประยูร	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางนันทิง เสวตวงศ์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางอัมพร พิศละม้ายแซ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.กุลพัชร(ชมพู) เขียวขุ่ม	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางชวนขวัญ ใจตุ่น	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสมรวย สมนปี	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางนิศารัตน์ ฉลองสิทธิ์ัญญ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางวิไลลักษณ์ ยันต์วิเศษ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางนันทิง นุกูล	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางคันธรส สุวรรณชื่น	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางศรีรัตน์ ศิริรัตน์	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.นงนุช แจ่มจำรูญ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.สวรส อิมมี	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางพวงา บุญญา	ข้าราชการ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน
นายธีรศักดิ์ นันทกิจจามร	ข้าราชการ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
น.ส.ณัฏฐารัตน์ เชื้อฉลาด	ข้าราชการ	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ
น.ส.วราดา สิมมา	ข้าราชการ	โภชนากร	ชำนาญงาน
น.ส.ชนิษฐา เนียมมะโน	ข้าราชการ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
นางมินตรา มัทวิสูตร(เทียนมัน)	ข้าราชการ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
นางศศิธร อุดสาทกิจ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
นายเนตร สายบัวต่อ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสุปรียา วัฒนากุล	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางยุพา ชับซ้อน	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

นางโกศลัญญา พากเพียร	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
น.ส.วราภรณ์ คาคาด	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางนงนุชเกล้า ชิตตะสังคะ	ข้าราชการ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
น.ส.ปาริฉัตร พ่วงจันทร์	ข้าราชการ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
น.ส.สุพิชา กมล	ข้าราชการ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
น.ส.สุพินล อุ่นคำป่า	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางรัชชก สายไธยะ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางวัลลภา กัญญารัตน์	ข้าราชการ	จพ.สาธารณสุข	ชำนาญงาน
นางจุฑามาศ คุ้มวาริ	พทส.	ผู้ช่วยทันตแพทย์	
นางรัตนพร เงินตลอด	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
นางสมใจ ครับเขียว	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
นางจันทร์แรม แสงผิน	พทส.	พนักงานประจำตึก	
นายจักรกฤษณ์ บุญจวง	พทส.	ช่างเทคนิค	
นายกล้าณรงค์ สังข์ทอง	พทส.	พนักงานขับรถยนต์	
นายเกษ บุญเมือง	พทส.	พนักงานขับรถยนต์	
นายศุภชัย แยมพุ่ม	พทส.	พนักงานขับรถยนต์	
นายสุเทพ สายพันธ์	พทส.	พนักงานขับรถยนต์	
นางรัตนภรณ์ ณ ทิโรจน์	พทส.	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	
นายคมกฤษ ทองเกียง	พทส.	พนักงานบริการ	
นายณัฐพล ตุ่มน้ำ	พทส.	พนักงานบริการ	
นายอำนาจ ศักดิ์สิทธิ์	พทส.	พนักงานบริการ	
นายอภิรักษ์ ณ พัทลุง	พทส.	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	
นายมนตรี พิทักษ์	พทส.	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	
นายคองรัก คุ้มวาริ	พทส.	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	
นายประพันธ์ นานรัมย์	พทส.	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	
นายสราวดี สอนิม	พทส.	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	
นายอรรถพร รุ่งอ่อน	พทส.	พนักงานขับรถยนต์	
นายสุรัตน์ แสงผิน	พทส.	พนักงานแปล	
น.ส.กรภัทร ค่วนเคิน	พทส.	เจ้าพนักงานธุรการ	
นายกังวาน นบอบ	พทส.	เจ้าพนักงานพัสดุ	
น.ส.อรวรรณ นิยมอยู่	พทส.	จพ.การเงินและบัญชี	
น.ส.จำเนียร ชำนาญไทร	พทส.	พนักงานบริการ	
นายณรงค์ มหิมา	พทส.	พนักงานช่วยการพยาบาล	
นายกิตติพันธ์ ทิมมะ	พทส.	พนักงานขับรถยนต์	
น.ส.วรรณภา โจษนะ	พทส.	พนักงานเภสัชกรรม	
นายวีระยุทธ ทองมา	พทส.	พนักงานเภสัชกรรม	
นายศิลา จันททัย	พทส.	พนักงานเภสัชกรรม	
นายเกรียงศักดิ์ บุญประจวบ	พทส.	พนักงานเภสัชกรรม	
น.ส.เบญจมาศ เบบาง	พทส.	พนักงานประจำตึก	
นายพิชัย บัญญัติ	พทส.	จพ.สาธารณสุข	
นางครุณี เถาว์ลัย	พทส.	พนักงานช่วยการพยาบาล	
นางวีรยา อินทะแสง	พทส.	พนักงานช่วยการพยาบาล	
น.ส.ธนพร จุ้ยคลัง	พทส.	พนักงานช่วยพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)	
น.ส.สุพารี ปานทิพย์	พทส.	พนักงานบริการ	
นางมัตสริน อารีญ	พทส.	พนักงานประจำห้องทดลอง	
น.ส.ปาริฉัตร ศรีชมภู	พทส.	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	
นางเยาวนิต คมขำ	พทส.	พนักงานบริการ	
นางวันทา ชูรักษา	พทส.	พนักงานบริการ	
น.ส.สังวาลย์ จันทฤทธิ์	พทส.	พนักงานประจำตึก	
น.ส.รัชดาภรณ์ เข้มพูล	พทส.	จพ.สาธารณสุข	
นางแสงจันทร์ อย่ำมิกัย	พทส.	พนักงานประจำตึก	
น.ส.กุสุมา จันทเดช	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
นางกัตติญา บุญเมือง	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	

นายอนุรักษ์ วรรณุช	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
นางเพ็ญทิพา สายพันธ์	พทส.	พนักงานห้องผ่าตัด	
นายณศเรศ วิทยัททา	พทส.	พนักงานซักฟอก	
น.ส.วัชรภรณ์ คำสอน	พทส.	เจ้าพนักงานธุรการ	
นายพิษณุ ศิวณะ	พทส.	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	
น.ส.อัญชารัตน์ เมฆสว่าง	พทส.	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	
น.ส.นริศรา บุญมีจ้อย	พทส.	จพ.โสตทัศนศึกษา	
นายวีรพงศ์ เพชรท่วง	พทส.	จพ.โสตทัศนศึกษา	
นางลุมนา ชิมงาม	พทส.	พนักงานประกอบอาหาร	
นางปลาย หนูนทร์พัย	พทส.	พนักงานประกอบอาหาร	
นายเอกสิทธิ์ บุญใหญ่	พทส.	พนักงานเปล	
น.ส.จิระนันท์ พรหมชาติ	พทส.	พนักงานช่วยการพยาบาล	
น.ส.รสสุคนธ์ ยิ่งรู้	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
น.ส.แสงเดือน แหม่มณัฏ	พทส.	พนักงานบริการ	
น.ส.ธนพินท์ อีระชวรภักดิ์	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
นางเรณู แคนชล	พทส.	พนักงานประจำตึก	
น.ส.เสาวลักษณ์ ทักขิณะ	พทส.	พนักงานบริการ	
นางณัฐชา อาภาลัย	พทส.	พนักงานบริการ	
นายพัฒน์นันท์ บรรทัด	พทส.	พนักงานเปล	
นางเจลา บุญภักดิ์	พทส.	พนักงานประจำตึก	
นายราเมศร์ สุขเมือง	พทส.	พนักงานเปล	
นายวีรวัฒน์ ชูเชิด	พทส.	พนักงานเปล	
นายสมมาศ ขอบทอง	พทส.	พนักงานเปล	
นายรุ่งโรจน์ หนูปั้น	พทส.	พนักงานเปล	
นายศุภโชค อย่านิมิต	พทส.	พนักงานผ่าและรักษาศพ	
นายภูษิตกร ไก่แก้ว	พทส.	พนักงานบริการ	
น.ส.จุฑามาศ ไชโย	พทส.	พนักงานบริการ	
น.ส.ปวีณา เขียวสิทธิ์	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
น.ส.ศุภาภรณ์ บานแอม	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
นายอรุณพล ทองบรรเทิง	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
น.ส.สิริพร ศรีอุดม	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
นางก้องนภา ชิวรัตน์	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
น.ส.ศิริวรรณ ไธสงเงิน	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
นางสาวจิราพร บ้านเพ็ญ	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
นางศุภเดือน วรทอง	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
น.ส.อรอนงค์ มหิมา	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
น.ส.สลิททิพย์ กลิ่นหอม	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
น.ส.พรวิไล ทะประสิทธิ์จิตรดี	พทส.	ผู้ช่วยพยาบาล	
นางสาวบุษยามาศ เจริญ	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
น.ส.สาธิตี ตุ่มบุตร	พทส.	พนักงานประจำตึก	
น.ส.วีรพร เชื้อฉลาด	พทส.	พนักงานประจำตึก	
นายวีโรจน์ ยอดเกตุ	พทส.	พนักงานซักฟอก	
นายไชยวัฒน์ สังข์ทอง	พทส.	พนักงานบริการ	
น.ส.บุษมล เทัญศรี	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
น.ส.ดวงพร ชุ่มเย็น	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
น.ส.กนกพร มีสัตย์	พทส.	พนักงานประจำตึก	
นางจิราภรณ์ นาคประเสริฐ	พทส.	พนักงานเปล	
น.ส.อิสริย์ ผันผาย	พทส.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
น.ส.ขวัญดาว หนูนทร์พัย	พทส.	พนักงานประจำตึก	
นายวรุฒม์ อาณัติ	พทส.	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	
น.ส.ภัณฑิรา รุ่งแรก	พทส.	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	
นายรัชพล สายโธ๊ะ	พทส.	พนักงานบริการ	
นายธีรวัฒน์ อายุ	พทส.	พนักงานประจำตึก	

นายชลาศัย สังข์ทอง	ททส.	พนักงานประจำตึก	
นายทัศนะ ยกจำนวน	ททส.	พนักงานประจำตึก	
นางอรชพร ฉิมพาลี	ททส.	พนักงานประจำตึก	
น.ส.พรทิพย์ จันทร์ในภาส	ททส.	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	
นางสาววศวา แสงชัย	ททส.	นักวิชาการสาธารณสุข	
น.ส.ลลิต ศรีชาติ	ททส.	พนักงานบริการ	
นายวัชร อบอุ่น	ททส.	พนักงานบริการ	
นายสัจจะ คงนุ่น	พนักงานราชการ	จพ.ธุรการ	
น.ส.จิรนนท์ อ่อนทอง	พนักงานราชการ	นักวิชาการเงินและบัญชี	
นายอนุรักษ์ ปรากฏวงษ์	พนักงานราชการ	นักวิชาการพัสดุ	
นางจุฑารัตน์ ราชธรรม	พนักงานราชการ	เจ้าพนักงานพัสดุ	
น.ส.กมลชนก กลิ่นอำพันธ์	พนักงานราชการ	นักกายภาพบำบัด	
น.ส.ภัทรร ขอบทอง	ลูกจ้างประจำ	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	ส2
นางลลอร รอดคง	ลูกจ้างประจำ	พนักงานพัสดุ	ส2
นายสวค์ ธรรมราช	ลูกจ้างประจำ	พนักงานทั่วไป	บ2
นายดิษฐพงษ์ ไก่แก้ว	ลูกจ้างประจำ	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	ข2
นางสมจิตร์ สัญป้าแก้ว	ลูกจ้างประจำ	พนักงานพัสดุ	ส2
นายสุรินทร์ ยศเจริญ	ลูกจ้างประจำ	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	ข2
นางสมใจ มีแก้ว	ลูกจ้างประจำ	พนักงานบัตรรายงานโรค	ส2
นางนิชาภา ศรีเล่นห์	ลูกจ้างประจำ	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	ส2
น.ส.ภรณ์ภรณ์ แก้ว ชื่นจิตร	ลูกจ้างประจำ	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	ส2
น.ส.พุดา ลิมปะพันธุ์	ลูกจ้างประจำ	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	ส2
นางกาญจนา ราชธรรม	ลูกจ้างประจำ	แม่บ้าน	บ2
นายปราโมทย์ ธรรมรัก	ลูกจ้างประจำ	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	ส2
นางวรรณ ทอภำไร	ลูกจ้างประจำ	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	ส2
นางยุพดี ศิริปโชติ	ลูกจ้างประจำ	พนักงานทั่วไป	บ2
น.ส.วันเพ็ญ พุฒสลัด	ลูกจ้างประจำ	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	ส2
นางพรเพ็ญ มธุพจน์	ลูกจ้างประจำ	พนักงานทั่วไป	บ2
นางจันทร์ลอน มหาชัย	ลูกจ้างประจำ	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	ส2
น.ส.พัชรี โฉมเฉลา	ลูกจ้างประจำ	พนักงานช่วยเหลือคนใช้	ส2
นายชินกฤต บุญเรือง	ททส.	พยาบาลวิชาชีพ	ททส.
นางสาวสุครัตน์ เทียมจันทร์	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พยาบาลวิชาชีพ	รายวัน(600)
นางสาวพิชญ์สินี สายพันธ์	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	นักวิชาการสาธารณสุข	รายวัน(600)
นางสาวอภิญญา พิภอ่อน	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	นักวิชาการสาธารณสุข	รายวัน(600)
นางสาวอนาพร เรือนเพชร	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	นักวิชาการสาธารณสุข	รายวัน(600)
นายชาญณนัส อำนาจประชา	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	นักจิตวิทยา	รายวัน(600)
นางสาวศรุตฯ ทิมมี	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	นักรังสีการแพทย์	รายวัน(600)
นางสาวประกายกานต์ ยอดสกุลณี	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	นักเทคนิคการแพทย์	รายวัน(600)
นางสาวพัชรีวัลย์ นิลทะกาล	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	รายวัน(400)
นางสาวสุมิตรา มิตชิด	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	เจ้าพนักงานธุรการ	รายวัน(380)
นางสาวจันทร์จิราพร พรมศิริ	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	ผู้ช่วยพยาบาล	รายวัน(360)
นายวัฒน์ นาคนประเสริฐ	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานบริการ	รายวัน(310)
น.ส.ณิชาพัชร์ ฉ่ำเอื้อย	ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	พนักงานช่วยเหลือคนใช้(ผู้ช่วย)	รายคาบ
นางศิริกสิศ สุริยันต์	ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	พนักงานช่วยเหลือคนใช้(ผู้ช่วย)	รายคาบ
นางสาวอรพิมพ์ ทำน้ำ	ลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	พนักงานช่วยเหลือคนใช้(ผู้ช่วย)	รายคาบ
นางสาวรัชณี เจือจาน	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	รายวัน(330)
นายบุญฤทธิ์ ชูกำลัง	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานประกอบอาหาร	รายวัน(330)
นางสาวรตนพร เทพสงคราม	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานประจำตึก	รายวัน(330)
นายวิริลวิญญ์ ฉัตรธง	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานประจำตึก	รายวัน(330)
นายคมชาญ กาญจนภูสิต	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานบริการ	รายวัน(330)
นางสาวหนึ่งฤทัย รัชยา	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานบริการ	รายวัน(330)
นางสาวนภันต์ แดงโชน	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานบริการ	รายวัน(330)
นางสาวลดาวัลย์ ลาโพ	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานบริการ	รายวัน(330)

นางสาวพัฒนวิกรม์ ทุมชะบา	ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)	พนักงานประจำห้องยา	รายวัน(330)
นางสาวณัฐพร กลิ่นอำพัน	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางณัฐพร เกินการ	ข้าราชการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นายกิตติพล อยู่คง	ข้าราชการ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
นางสาวเกศรินทร์ เข้มทอง	ลูกจ้างชั่วคราว	พนักงานประจำตึก	รายวัน(330)
นางสาวชนิสรา จันทัก	พนักงานราชการ	นักวิชาการสาธารณสุข	